

Số: *289* /BHXH-TĐKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

V/v phát động phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2015-2020

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan. Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập được những thành tích xuất sắc, được vinh danh, khen thưởng, tạo động lực để công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trong những năm qua.

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn cả nước thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của đất nước; với Ngành BHXH đây là giai đoạn tập trung sức lực và trí tuệ triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật BHXH, BHYT sửa đổi, bổ sung; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020".

Với quyết tâm tập trung sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: ***"Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020"***.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các đơn vị thuộc khối cơ quan BHXH Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát chủ đề của phong trào thi đua tích cực tham mưu, đề xuất, xây dựng chính sách, giải pháp công tác nhằm thực hiện tốt các nội dung thi đua như sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật BHXH, BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, luôn sâu sát và nắm vững tình hình tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương, kịp thời đề xuất xây dựng chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật nhằm thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

3. Phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền ở địa phương, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo Luật BHXH, BHYT.

4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, nâng cao hiệu quả việc tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT đến các tầng lớp nhân dân và người lao động.

5. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ngành; rà soát đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính và các nội dung không thực sự cần thiết trong từng quy trình của thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong các khâu nghiệp vụ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN

6. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” (2014 - 2020) để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; tăng cường biện pháp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị bằng những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, định lượng để đánh giá hiệu quả việc thực hiện và bình xét khen thưởng.

7. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của các đơn vị để biểu dương, khen thưởng, đồng thời thực hiện tốt tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan tạo nên không khí thi đua sôi nổi và hiệu quả.

8. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan và của Ngành. Động viên công chức, viên chức trong toàn cơ quan tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng công chức, viên chức. Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng, thực hiện quy trình làm việc khoa

học, hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn; xây dựng, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, bảo đảm tốt công tác chính trị nội bộ, giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan, phấn đấu không có cá nhân vi phạm kỷ luật lao động và các tệ nạn xã hội. Duy trì các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn.

9. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020. Hàng năm 100% các tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Căn cứ vào chủ đề và nội dung của phong trào thi đua, các đơn vị tổ chức triển khai phong trào thi đua tại đơn vị, xây dựng mục tiêu sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 của Ngành./.

Nơi nhận:

- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT (2b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đình Khương